



ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนชาวอยุธยา ร่วมกิจกรรมโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” ในวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ.2567 ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยออกหน่วยแพทย์ในรูปแบบจิตอาสา ในช่วงวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการคัดกรองตรวจรักษาโรค ที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วย/สุขภาพที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่สร้างความสุขและขวัญกำลังใจให้ประชาชนคนไทย



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา <https://www.thairath.co.th/news>



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จีหน่วยบริการปฐมภูมิ ทดสอบ EQA/PT

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวในการสัมมนาสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจการให้บริการทดสอบความชำนาญ และรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดตั้งเครือข่ายหน่วยบริการทดสอบความชำนาญ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพของประเทศและกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อให้บริการทดสอบความชำนาญ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ (EQA/PT) 5 รายการ ประกอบด้วย 1. กลูโคสในเลือด 2. ฮีมาโตคริต 3. กลูโคสในปัสสาวะ 4. โปรตีนในปัสสาวะ และ 5. HCG ในปัสสาวะ แก่ห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ จำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วยการทดสอบความชำนาญ และใช้เป็นหลักฐานในการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ ด้านระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตาม "คู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566"



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา <https://www.thairath.co.th/news>

นพ.ยงยศกล่าวว่าการทดสอบความชำนาญ (EQA/PT) สำหรับหน่วยบริการ
ปฐมภูมิเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการประกันคุณภาพด้านระบบห้องปฏิบัติการของ
หน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งผลการทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือนั้น ประชาชนจะได้รับ
การวินิจฉัยโรคและติดตามการรักษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง หน่วยงานที่
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์ <https://dpt.dmasc.moph.go.th>
หรือ โทร. 0-2951-0000 ถึง 11 ต่อ 99763.



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/๒๐๒๒/๐๙/๒๖๐๒๓>

กรมควบคุมโรค เผยปี 66 "ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 1.9 เท่า" แะกายากันยุ่งในผู้ป่วย ทุกราย

กรมควบคุมโรค เผยปี 66 สถานการณ์ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 1.9 เท่า พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 5-14 ปี พบเสียชีวิตทุกสัปดาห์ แนะนำเร่งยับยั้งไข้เลือดออกด้วยการทายากันยุ่งในผู้ป่วยทุกราย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เดือนมกราคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 8,197 ราย มากกว่าปี 2566 ถึง 1.9 เท่า (4,286 ราย) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 5-14 ปี โดยพบมากทางภาคใต้ และภาคกลาง รายงานผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว 13 ราย กระจายใน 11 จังหวัด และเสียชีวิตมากสุดในกลุ่มที่อายุมากกว่า 65 ปี

กรมควบคุมโรคจึงขอเน้นย้ำให้สถานพยาบาลทุกแห่งจ่ายยาทายากันยุ่งให้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อไข้เลือดออกในผู้ป่วยสู่ชุมชน เพราะผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกหากถูกยุงลายกัดสามารถส่งต่อเชื้อไข้เลือดออกให้ผู้อื่นได้ การทายากันยุ่งในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจะช่วยตัดวงจรดังกล่าว และลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ โดยให้ทาวันละ 1 ซองทุก 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัย

นอกจากนี้ต้องขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค อย่างต่อเนื่องเพื่อลดจำนวนยุงลายรุ่นต่อไป

นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการทายากันยุ่งเพื่อป้องกันยุงกัดในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว ผู้ที่ไม่ป่วยแต่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน หรือละแวกบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยก็ต้องทายา กันยุ่งเช่นกัน เพื่อป้องกันยุงกัด หากมีอาการสงสัยโรคไข้เลือดออก เช่น มีอาการไข้สูงลอย ร่วมกับอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา หน้าแดง กระจายน้ำ หรือมีจุดเลือดออกที่ลำตัว แขน ขา เป็นต้น ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง โดยเฉพาะยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค แอสไพริน รวมถึงยาชุด จะมีผลทำให้เลือดออกมากในทางเดินอาหารและยากต่อการรักษา เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ หากรับประทานยาลดไข้หรือเช็ดตัวแล้วไข้ไม่ลด หรือลดแล้วไข้กลับมาสูงอีก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที ซึ่งโรคไข้เลือดออกหากได้รับการรักษาเร็วจะสามารถป้องกันอาการรุนแรง และเสียชีวิตได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422